

Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức cho các em học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian vui vẻ bổ ích

Từ đầu học kì 2 năm học 2022 – 2023 trường Tiểu học Giang Biên luôn tổ chức cho các em học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian vào mỗi giờ ra chơi chiều thứ 6. Không chỉ giúp học sinh tăng cường thể chất, trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống, hoạt động này còn góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Bước vào học kì 2 của năm học 2022 – 2023, trường Tiểu học Giang Biên đã đưa trò chơi dân gian vào hoạt động vui chơi cho các em học sinh. Các trò chơi được cô Tổng phụ trách giới thiệu vào giờ sinh hoạt dưới cờ, được giáo viên linh hoạt lồng ghép vào các tiết học và hoạt động vui chơi ngoài trời hay giờ ra chơi. Thông qua các trò chơi, dưới sự hướng dẫn, sáng tạo của giáo viên, các em chơi mà học, học mà chơi để phát triển trí tuệ, rèn luyện sự nhanh nhẹn. Ở mỗi lớp, các em được tổ chức chơi những trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi nên đều rất hào hứng khi tham gia chơi. Đối với các em khối lớp 1,2,3, các cô hướng dẫn chơi những trò chơi dễ nhớ như cua cắp, nhảy dây, kéo co.... Những khối lớp lớn hơn thì sẽ chơi các trò chơi: kéo co, đua thuyền trên cạn, nhảy dây, nhảy bao bố... Ngoài ra, các trò chơi như cờ vua, cá ngựa... cũng được các em học sinh hào hứng tham gia. Với phương châm “học mà chơi - chơi mà học”, trò chơi dân gian đã được Nhà trường phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong tổ chức cho học sinh ở các giờ chơi vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần. Hoạt động này vừa rèn luyện sức khỏe, sự hào hứng cho học sinh, vừa rèn luyện tính đoàn kết.. Các em rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống mà nó còn giúp các em được sinh hoạt một cách vui tươi, lành mạnh, bảo đảm tính truyền thống, góp phần đưa phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường đi vào chiều sâu. Các em không còn chơi các trò chơi nguy hiểm, thiếu lành mạnh.

Không giống như các sự kiện khác, tổ chức các trò chơi dân gian trong trường học rất đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém và cũng không kén địa điểm. Các em tham gia trò chơi thường xuyên có kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tổ chức, tư duy nhanh nhạy hơn. Một số học sinh vốn sống khép mình, ít giao tiếp nhưng khi thường xuyên chơi trò chơi dân gian đã mạnh dạn, tự tin hơn.... Những trò chơi dân gian không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư duy, sự khéo léo, rèn luyện sức khoẻ mà còn là bài học giúp các em hiểu và thêm yêu văn hoá dân tộc cũng như bồi đắp thêm tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Cứ đến chiều thứ 6 hàng tuần các em học sinh lại tự nhớ lịch ra sân trường để tham gia chơi hoặc cổ vũ cho các đội chơi. Một hoạt động vô cùng ý nghĩa, bổ ích vừa tạo sân chơi lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em trau dồi thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa của dân tộc./.

Dưới đây là một số hình ảnh các em tham gia chơi.





Tác giả: Nguyễn Thị Hương